

# ชวนจีรปท.เร่งทำงาน“14สิงหา” เน้นขายแบงก์รัฐ-งคไคเซนส์ใหม่

ผู้จัดการรายวัน - “ชวน” จีรปท.ชาติเร่งขายธนาคารพาณิชย์ของรัฐก่อนเสื่อมราคา สปท.รับนโยบาย พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใหม่ หากมีผู้สนใจจะให้ลงทุนในแบงก์เอกชน-รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ปัจจุบันเท่านั้น

ตามแผนเดิมของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้วางนโยบายให้บริษัทเงินทุนบางแห่ง ยกระดับกิจการขึ้นเป็นธนาคารในลักษณะธนาคารจำกัดธุรกิจ

วานนี้ (25 ม.ค.) ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) ได้เสนอรายงานว่าจะไม่มีการเพิ่มใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ (ไคเซนส์) อีกต่อไป หากมีนักลงทุน

ทุนสนใจประกอบกิจการดังกล่าว สปท. จะให้พิจารณาการลงทุนเฉพาะธนาคารเอกชนหรือแบงก์รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว นายอรรถพล สรสุชาติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการ 14 สิงหาของแบงก์ชาติ

และปรากฏว่า นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้กำกับให้สปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ของรัฐเร่งดำเนินการตามมาตรการขายให้นักลงทุนเนื่องจากถ้าปล่อยปละละเลยไว้นานเท่าไรก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องราคา

เป็นการรายงานของสปท. ให้คณะกรรมการการรัฐมนตรีฝ่าย

เศรษฐกิจจับตาดูความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการ 14 สิงหา ครอบคลุมใน 5 มาตรการ โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่รัฐบาลเข้าไปดูแล ซึ่งสปท. และกระทรวงการคลังเสนอมาตรการที่ 2

นายอรรถพล กล่าวว่า แนวทางของนายกรัฐมนตรีเป็นการเร่งกระตุ้นให้การดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาในเรื่องระบบสถาบันการเงินที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เมื่อ 14 สิงหา มีความคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

เขากล่าวว่า มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย การแปรรูปธนาคารศรีนครและธนาคารนครหลวงไทย

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผล

ศึกษาของมอร์แกน สแตนเลย์ ในการคัดเลือกผู้ร่วมทุน หลังจากที่ได้มีการเพิ่มเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ตามมาตรฐานบีไอเอสไปแล้ว และมีการกันสำรองเพิ่มจำนวน ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมทุนได้ประมาณกลางเดือน พ.ค.”

การแปลงสภาพธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ (บีบีซี) เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

“ขณะนีกระทรวงการคลังได้ประกาศจัดตั้งบสท.ที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินไปแล้ว เมื่อ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา และบีบีซีได้มีการโอนสินทรัพย์ที่ดีไปให้กับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากที่ไม่มีการระดมทุน หุ้นกู้ ต้อยสิทธิ 23,345 ล้านบาท และ

ลูกหนี้ดี 6,377 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้ที่เหลือนำจำนวน 1.6 แสนล้านบาท ได้ออนให้กับบสท.แล้ว และจะมีการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้กับสปท.”

สำหรับการขายสาขาของธนาคารที่ไม่ได้ใช้งาน 146 สาขา พร้อมเงื่อนไขให้รับพนักงานของธนาคารให้เข้าทำงานบางส่วนขณะนี้ มี 4 ธนาคารที่ซื้อสาขาไปแล้ว 18 สาขาจากจำนวนที่เสนอมา 30 สาขา รับพนักงานเข้าทำงานแล้ว 113 คน

การควบกิจการธนาคารมหานครเข้ากับธนาคารกรุงเทพ

“ได้มีการรวมสินทรัพย์ของธนาคารมหานครเข้าด้วยกันแล้ว และธนาคารมหานครได้คืนใบอนุญาตให้กับสปท.แล้ว จากการควบรวมดังกล่าว คณะกรรมการ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินมีมติให้ธนาคารกรุงเทพเพิ่มทุนไปแล้ว 7.7 หมื่นล้านบาทเมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา”

นายอรรถพลยังว่า การควบกิจการระหว่างสหธนาคาร และสถาบันการเงิน 12 แห่ง กับ บงส. กรุงเทพธนกิจ กระทรวงการคลัง และสปท. สรุปแผนเพิ่มทุนไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมีแผนที่จะเพิ่มทุนผ่านธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกรุงเทพธนกิจ 8,000 ล้านบาท

และประการสุดท้ายการควบกิจการระหว่างธนาคารแหลมทอง และธนาคารรัตนสิน อยู่ระหว่างการพิจารณาจำหน่ายกิจการของธนาคารรัตนสินเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ■